
 

 

 

 

 

 

 

สื่อ ประเด็นข่าว 

 การแก้พ.ร.บ.หลกัประกันสุขภาพแห่งชาต ิ

มติชน กรุงเทพธุรกิจ 

ไทยรัฐ ไทยโพสต์ 

ประชาชาติธุรกิจ 

เว็บไซต์คมชัดลึก 

   -เสนอข่าว ศ.คลินิก  นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า ระบบบัตรทองต้องแก้ไขเรื่องการ

แยกเงินเดือนแพทย์และบุคลากรออกจากงบรายหัว เพราะการรวมไว้ไม่ถูกตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพื่อดูแล

สุขภาพ การก าหนดเกณฑ์รักษา การเบิกจ่ายท่ีเข้มงวด ท าให้รพ.ของรัฐมีปัญหาขาดทุนจ านวนมาก เพราะเม่ือให้การ

รักษาตามมาตรฐานแล้วส่งเรื่องเบิกเงินจาก สปสช.ได้ไม่ท้ังหมด ซึ่งท่ีดูในร่างพ.ร.บ. บัตรทองไม่ได้มีการปรับลดสิทธิ

ประโยชน์ของประชาชนลง คิดว่าทั้งรัฐบาล กระทรวง และภาคประชาชนจ าเป็นต้องเอาปัญหาจริงมาคุยกัน ไม่ใช่พูด

แต่ปัญหาของตัวเอง ต้องท าเพื่อประชาชน 

 

 

 

 

    -นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดสธ. กล่าวถึงกรณีเอน็จีโอเปิดเผยข้อมูลจากไลน์ผู้บริหารสธ.ท่ีมีการแจ้งเหตุผลแก้ไขกม.

บัตรทอง และระบุว่าเป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อสถานบริการ ว่า เหตุผลของการแก้ไขกฎหมายบัตรทอง เป็นการแก้ไข

เรื่องการบริหารจัดการท่ีจะส่งผลดีต่อประชาชน ปัญหารพ.ขาดสภาพคล่องไม่ได้มาจากการทุจริต หากมีการทุจริต

สามารถร้องเรียนได้ ทั้งนี้ คงให้ใครหยุดพูดไม่ได้ ควรหันหน้ามาพูดคุยท างานโดยยึดประโยชน์ประชาชนดีกว่า 

   -ด้านนพ.วิชัย อัศวภาคย์ ผอ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น กล่าวว่า โครงการรพ.ประชารัฐท่ีให้ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านการ

บริจาคเงินวันละ 3 บาท หรือเฉลี่ยปีละ 1,000 บาท ไม่เก่ียวกับการแก้ไขพ.ร.บ.บัตรทอง แต่เป็นโครงการท่ีท ากันมา

ก่อนโดยความร่วมมือของคนในพื้นท่ี จากการส ารวจความเห็นของประชาชนในพื้นท่ีอย่างไม่เป็นทางการ พบว่า 90% 

พึงพอใจกับโครงการนี้มากเพราะมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

    -เครือข่ายองค์กรชนเผ่าย่ืนหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้ยุติการกระบวนการแก้ไขกฎหมายบัตรทอง และเสนอ

หลักการ 1.แก้แล้วประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร เช่น การแก้ไขมาตรา 9 มาตรา 10 เพื่อรับรองสิทธิประชาชนด้าน

บริการสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐานเดียวส าหรับทุกคน ผู้ประกันตนไม่ต้องจ่ายสมทบด้านสุขภาพ และน าเงินสมทบไปเพิ่ม

ในสัดส่วนของบ านาญชราภาพ รวมถึงครอบคลุมกลุ่มบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิ คนไทยพลัดถ่ิน คนไทยตก

ส ารวจด้วย 2.ยกเลิกการร่วมจ่าย ณ หน่วยบริการ 3.ควรแก้กฎหมายเพิ่มอ านาจให้สปสช.สามารถจัดซื้อยาและ

อุปกรณ์การแพทย์ราคาแพง 4.ไม่ควรแยกเงินเดือนบุคลากรสาธารณสุขออกจากงบฯ รายหัว เพราะจะท าให้เกิด

ปัญหาการกระจุกตัวในเขตเมือง 5.ให้เพิ่มสัดส่วนคณะกรรมการจากผู้รับบริการ ตัดสัดส่วนกรรมการภาครัฐ และควร

มีสัดส่วนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ 

บางกอกโพสต์   -เสนอสกู๊ปสัมภาษณ์ความคิดเห็นประชาชนเก่ียวโครงการบัตรทอง อาทิ แม่บ้าน คนวา่งงาน แม่ค้า รปภ. คนงาน

ก่อสร้าง เจ้าของรา้นขายของช า โดยท้ังหมดเห็นว่า เปน็โครงการท่ีมีประโยชน์ส าหรับคนจน ไม่เห็นด้วยหากจะมีการ

ยกเลิกบัตรทอง 

 ร้องเรียนรพ.เอกชนท าคลอดเดก็เสียชีวิต 

เนชัน่ทีว ี 
NOW26 

 

    -เสนอข่าว กรณีหญิงรายหนึง่ร้องเรียนผ่านโลกโซเชียล หลงัใช้บัตรทองคลอดลูกท่ีรพ.นวมินทร์ 1 และแพทย์ให้

รอคลอดเอง จนเด็กส าลักน้ าคร่ าเสียชีวิต 

     ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ โฆษก สปสช. กล่าวว่า เบ้ืองต้นทราบจากรพ.ว่าเด็กคลอดปกติ เม่ือ 21 มิถุนายน 

น้ าหนัก 2,890 กรัม มีอาการไอและส าลักน้ าคร่ าเสียชีวิตในเท่ียงวันรุ่งขึ้น สปสช.ได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนอย่างเป็นธรรมกับท้ัง 2 ฝ่าย และเตรียมให้เงินเยียวยา ตามมาตรา 41 ท้ังนี้ ถ้าก่อนคลอดแม่และ

เด็กแข็งแรงดี และหัวใจเด็กยังเต้น แต่เสียชีวิตหลังคลอด จะมีสิทธิยื่นค าร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบ้ืองต้น เพดาน

สูงสุดกรณีเสียชีวิตหรือพิการถาวรคือ 4 แสนบาท ถ้าแม่ได้รับความเสียหายด้วย สามารถยื่นค าร้องขอรับเงิน

ช่วยเหลือเบ้ืองต้นตามม.41 ไดอี้ก โดยยื่นได้ท่ีสปสช.หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

    ด้าน รพ.นวมินทร์ 1 ยังปฏิเสธให้ข้อมูลกับสื่อทุกส านัก และจะขอให้ข้อมูลกับ สปสช. และกรม สบส. เท่านั้น โดย

มีพยาบาลของรพ.รายหนึ่งให้ข้อมูลว่า รพ.ท าตามมาตรฐานการแพทย์ และยืนยันว่าไม่เคยปฏิบัติเหลื่อมล้ ากับคนไข้

7 มีนาคม 2560 
สรุปข่าว สธ. ประจ าวันที่ 27 มิถุนายน 2560 

ส านักสารนิเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

โทร 0 2590 1311-3     โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ http://pr.moph.go.th/iprg/ 

 

http://pr.moph.go.th/iprg/


                                                             สรุปข่าววันท่ี 27 มิถุนายน  2560 2 
สื่อ ประเด็นข่าว 

บัตรทอง 

NOW26 
 

   -เสนอข่าว แพทย์รพ.นวมินทร์ 1 ได้เชิญครอบครัวผู้เสียหายมาเจรจานานกว่า 3 ชม. และชดเชยค่าเสียหายตาม 

มาตรา 41 และยืนยันว่าการรักษาผู้ป่วยไม่ได้มองท่ีสิทธิ แต่สาเหตุท่ีไม่ผ่าคลอดเพราะมีความเสี่ยง แพทย์ต้อง

พิจารณาอย่างรอบคอบ 

 

Facebook  

ทค.สงกานต์  อัจฉริยะ

ทรัพย์ 

คืบหน้ารพ.ตรวจเอชไอวีผิดพลาด 
       -โพสต์ข้อมูลว่า ให้ติดตามเรื่องการเยียวยาน้องนุ๊ก โดยวันนี้ (27 มิ.ย.) เวลา 13.00 น. นอ้งนุ๊กจะไปฟังผลสรุป
การจะช่วยเหลือเยียวยา กรณีรพ.ประจ าอ าเภอแห่งหนึ่ง ใน จ.ร้อยเอ็ด ตรวจผลผิดว่าติดเชื้อเอชไอวีมาตั้งแต่เด็ก ท่ี

ศูนย์สันติวิธี กระทรวงสาธารณสุข เชื่อว่าประชาชนน่าจะคาดเดาผลสอบข้อเท็จจริงของกระทรวงสาธารณสุข ได้ ซึ่ง

ตั้งแต่เกิดเหตุในคดีนี้ รพ.ประจ าอ าเภอยังไม่เคยออกมาแสดงความรับผิดชอบแต่อย่างใด และระบุว่า จะน าผลสรุป

ของกระทรวงสาธารณสุขมาเผยแพร่สู่สังคมและทางโซเชียลมีเดีย เพื่อเป็นอุทาหรณ์และให้ทราบถึงความรับผิดชอบ

ของหน่วยงานรัฐท่ีมีต่อประชาชน ในรายการ "คลายทุกข์ชาวบ้าน" ทางช่อง 34 อัมรินทร์ทีวี เวลา 14.10 - 15.00 น. 

 

Facebook 
ปรียานนัท์  ล้อเสริม

วัฒนา 

กรณีรพ.สมุทรปราการรักษาน้องไทตั้ลเสียชีวิต  
  -โพสต์ข้อความ กล่าวถึงกรณีน้องไทตั้ล อายุ 1.5 ปี เสียชีวิต หลังเข้ารับการรักษาด้วยอาการท้องเสียเพียง 2 วัน 
เหตุเกิดท่ีรพ.สมุทรปราการ เม่ือ 25 พ.ย. 59 โดยล าดับเหตุการณ์ตามท่ีพ่อแม่เด็กระบุ จนถึงวันท่ี 22 มิถุนายน ท่ี

คณะกรรมการอนุกรรมการจังหวัด มีหนังสือแจ้งไม่อนุมัติเงินช่วยเหลือตามมาตรา 41 รวมเป็นเวลาถึง 6 เดือน และ
ทางผอ.รพ.ยังไม่เคยเรียกพ่อแม่ไปพูดคุยด้วยเลย 

 
Facebook 

 

ร้องเรียน รพ.สิงห์บุรี 

-ผู้ใช้เฟซบุ๊ค ชื่อ Watcharin Pui Ruangrikul โพสต์ข้อความในกลุ่มสิงห์บุรีทันข่าว ว่า ถ้ารพ.สิงห์บุรี ยังคงความเป็น
เลิศด้านการบริการสุดยอดแย่ ดูถูกผู้ป่วย หากไม่มีการแก้ไขอย่างจริงใจ ภายใน 3 เดือน จะร่วมกับประชาชนชาว

สิงห์บุรี ยื่นเรื่องต่อส านักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงสาธารณสุข ใหเ้ปลี่ยนผู้อ านวยการรพ. 

 อนุญาโตตุลาการทางการแพทย์ 

กรุงเทพธุรกิจ     -เสนอบทความพิเศษ โดย ดร.เฉลิมพล  ไวทยางกูร นักวิชาการอิสระ เสนอแนวทางแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่างผู้

ให้บริการและผู้รับบริการทางการแพทย์ โดยใช้วิธีอนุญาโตตุลาการ ซึ่งเป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวางในวงการธุรกิจ

ระหว่างประเทศ เพราะไม่เป็นการแพ้ชนะคดี ไม่ท าให้เสียประวัต ิถ้าน ามาใช้ในกรณีข้อพิพาทระหว่างแพทย์พยาบาล

กับฝ่ายผู้ป่วย มีโอกาสท่ีข้อพิพาทจะยุติสูง เพราะผู้ท าหน้าท่ีอนุญาโตตุลาการไม่ใช่ศาล แต่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน

วิชาชีพแพทย์ท่ีท้ัง 2 ฝ่ายเลือกมาฝ่ายละหนึ่งคน และเลือกอีกหนึ่งคนที่มีความเห็นร่วมกัน ให้ท าหน้าท่ีประธาน คณะ

อนุญาโตตุลาการจึงต้องมีองค์คณะอย่างน้อย 3 คน ซึ่งจะตัดปัญหาการพิจารณาคดีในศาลยุติธรรม ท่ีมักพูดกันว่าศาล

ไม่มีความรู้ทางการแพทย์ ไม่รู้กระบวนการรักษาพยาบาล แต่ต้องมาพิจารณาตัดสินคดี ท าให้ฝ่ายแพ้คดีไม่ค่อย

ยอมรับ ส่วนเรื่องการแก้ไขเยียวยาตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ก็ยังมีสภาพบังคับเหมือนเดิม จึงอยากให้สภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ หรือคณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องนี้ อย่างจริงจัง 

 
กรุงเทพธุรกิจ เดลินวิส ์
แนวหน้า  ไทยรัฐ 

new)108  ไอเอ็นเอ็น 

ช่อง3,5,7,9,NBT, 
ThaiPBS,TNN24 

เผาท าลายยาเสพติด 

     -เสนอข่าว นพ.ธวัช สนุทราจารย์ ผู้ช่วย รมว.สธ. เป็นประธานเผาท าลายยาเสพติดให้โทษของกลาง คร้ังท่ี 47 

โดยมี นพ.วนัชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการ อย. ผู้บริหารจากทุกส่วนราชการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐและ

เอกชน และสื่อมวลชน รว่มเป็นสักขีพยาน ปริมาณยาเสพติดใหโ้ทษของกลางท่ีเผาท าลายกว่า 9,321 กิโลกรัม จาก 

6,546 คดี มูลค่ากว่า 2 หม่ืนล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีกัญชาและพชืกระท่อมของกลางท่ีกองบัญชาการต ารวจ

ปราบปรามยาเสพติดน ามาร่วมเผาด้วยอีก 6,853 กิโลกรัม มูลค่า 54 ลา้นบาท โดยเผาท าลายด้วยวิธีไพโร ไลติกอิน

ซิเนอะเรชัน่ ท่ีอุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 850 องศาเซลเซียส ท าให้เกิดการสลายตวัของโมเลกุลกลายเปน็คาร์บอนใน

ระยะเวลาอนัรวดเร็ว และไม่ก่อให้เกิดมลพิษในอากาศและสิ่งแวดล้อม 

 
ส านักข่าวไทย 

ทีวีช่องNBT 

สธ.-มหิดล ผลิตแพทย์เพ่ิมเพื่อชาวชนบท 

     -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. พร้อมด้วย นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าว

ภายหลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์ของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท  ว่า 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี 18 ธ.ค. 2555 เห็นชอบอนุมัติในหลักการโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2556-2560 เพื่อผลิตแพทย์เพิ่มจากระบบปกติอีก 9,039 คน ประกอบด้วย โครงการผลิตแพทย์เพิ่มของ 

ศธ. 4,038 คน และโครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม ของ สธ. 5,001  คน เพื่อรองรับการขยายการให้บริการด้าน
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การแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศ ส าหรับโครงการผลิตแพทย์เพิ่มของ สธ. ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 จนถึงขณะนี้ 

มีแพทย์จบจากโครงการแล้วกว่า 7,852 คน 

 

โพสต์ทูเดย์ 
สวท. 

ทีวีช่อง7 

เฝ้าระวังไขห้วัดนก 

    -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัด

นกอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง แม้ประเทศไทยไม่มีรายงานการติดเชื้อโรคไข้หวัดนกในคนตั้งแต่ปี 2549 แต่ยังคงมี

ความเสี่ยงเนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน และมีการเคล่ือนย้ายสัตว์ตามแนวชายแดน ล่าสุดจากการเฝ้าระวังฯ 

พบมีสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติในพื้นท่ีภาคเหนือตอนล่าง ได้สั่งการให้ สสจ. กรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมปศุสัตว์ ส่ง

ทีมสอบสวนโรคเคลื่อนท่ีเร็วเข้าไปด าเนินการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ท้ังนี้ ขอความร่วมมือประชาชนไม่น ามาสัตว์ปีกท่ี

ป่วยหรือป่วยตายมาช าแหละขายหรือรับประทาน หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ ให้รายงานเจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์  หรือ 

อสม.ในพื้นท่ีทันที 

 

สยามรัฐ 

ศิลปะบ าบัดช่วยพัฒนาเด็กพิเศษ 

    -เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมฯ ได้น าดนตรีบ าบัดมาช่วยกระตุ้น

ส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ให้กับเด็ก โดยใช้ "Optimusic" เทคโนโลยีท่ีสร้างแรงจูงใจในการเคลื่อนไหวร่างกาย 

โดยบูรณาการระบบประสาทได้ยิน มองเห็น และสัมผัส ในกลุ่มเด็กท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้ เด็กท่ีบกพร่องทาง

สติปัญญา ผู้มีปัญหาการรับรู้ประสาทรับความรู้สึก เด็กออทิสติก เด็กสมองพิการ เป็นต้น รวมท้ังใช้ ละครบ าบัด ช่วย

ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย การเคลื่อนไหว ใช้กล้ามเนื้อ พัฒนาทักษะทางภาษาให้เข้าใจ-สื่อสารกับบุคคลอ่ืนได้ พัฒนา

ทักษะช่วยเหลือตัวเอง ส่งเสริมพัฒนาการทางสังคม-การแสดงออก เป็นต้น ขณะนี้ คลินิกดนตรีบ าบัด และคลินิก 

Optimusic เปิดทุกวัน มีผู้เข้ารับบริการ 338 ราย พบว่าร้อยละ 96 ฉลาดทางอารมณ์เพิ่มข้ึน พฤติกรรมก้าวร้าวลดลง 

การท างานประสานระหว่างมือ ตา กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น มีสมาธิเรียนรู้ได้นานยิ่งขึ้น มีทักษะสื่อสาร-โต้ตอบ เกิดความ

สนุกสนาน และรู้สึกผ่อนคลาย 

 

เดลินวิส ์

นวัตกรรมการออกก าลังกาย 

    -เสนอข่าว นางสุดา วงศ์สวัสดิ์ ผอ.ส านักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิตกล่าวว่า นางสุมนา เปิ่นวงษ์ 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.ท่าข้าม จ.สิงห์บุรี คิดค้นและพัฒนา "เครื่องบีบกระบอก ออกก าลังกล้ามเนื้อมือ" 

นวัตกรรมคลายเครียด ผู้เจ็บป่วยทางกาย จากภาวะข้อติด กล้ามเนื้อมืออ่อนแรง นิ้วมือล็อก ท่ีช่วยสร้างความ

เพลิดเพลินขณะออกก าลังกาย และช่วยลดค่าใช้จ่ ายในการซื้อเครื่องบริหารกล้ามเนื้อมือ พบว่าคนไข้มีภาวะ

สุขภาพจิตดีข้ึน ครอบครัวมีการพูดคุยกันมากข้ึน ล่าสุดได้ท าการกระจายนวัตกรรมนี้ให้ผู้ป่วยกล้ามเนื้อในพื้นท่ีได้ใช้

แล้ว กว่า 200 ชิ้น 

 

ไอเอ็นเอ็น 
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ปัญหายาเสพตดิ 

    -เสนอข่าว นพ.ธีรพล โตพนัธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปดิเผยว่า กรมฯ เป็นหน่วยงานหลกัในการบ าบัดรักษา

ผู้เสพและผู้ติดยาและสารเสพติด ใหส้ามารถกลับไปใชช้ีวิตในสงัคมได้อย่างปกติสุข โดยจากข้อมูลการบ าบัดรักษา

ผู้ป่วยยาเสพติด สถาบนับ าบัดรักษาและฟืน้ฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนน ี ในปี 2559 พบว่า ให้บริการ

บ าบัดรักษาผู้ป่วยในมากท่ีสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ยาบ้า รองลงมา คือ สุรา  และยาไอซ ์ส าหรบัแนวทางหา่งไกลยา

เสพติด ต้องเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงตวัเองก่อนเป็นอันดับแรก หากมีความเครียด ควรทบทวนหาสาเหตุ คุยกับเพื่อน

หรือบุคคลท่ีไว้วางใจ ปรับปรุงสถานท่ีให้มีบรรยากาศดีข้ึน รวมท้ังเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในบ้าน หางาน

อดิเรกท า ท่ีส าคัญคือยอมรับสภาพความเปน็จริงของชีวิต หากมีปัญหาสามารถโทรปรึกษาและขอข้อมูลได้ที่สายด่วน

ยาเสพติด 1165 

 

มติชน 

อภ.ปลูกสมุนไพร 

    -เสนอข่าว นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข กรรมการ อภ. จัดงาน GPO ร่วมใจปลูกสมุนไพรยืนต้น 9,999 ต้น ถวายเปน็

พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีข้าราชการและประชาชนร่วมกันปลูกพืชสมุนไพรบน

เขามัน ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 

 

ข่าวสด 

พัฒนาฐานข้อมูลหลักประกันสขุภาพ 

    -เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงการลงนามความร่วมมือในการพัฒนาการใช้งาน

ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ รองรับการศึกษาวิจัยระบบหลักประกันสุขภาพ กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ สวทช. ว่า 
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เพื่อให้เกิดการจัดการและประโยชน์สูงสุดในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ท่ี มีอยู่ในระบบมา 14 ปี และการจัดการใน

อนาคต ใหมี้ความสะดวก รวดเร็ว แม่นย า และทันเวลา เกิดประโยชน์ในการวิเคราะห์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ จึงพัฒนาระบบการออกแบบฐานข้อมูลการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขขนาดใหญ่ 

ด้านการจัดเก็บข้อมูล การสืบค้น การวิเคราะห์และการวาดภาพข้อมูลให้มีความเหมาะสม สามารถน าไปวิเคราะห์วิจัย

องค์ความรู้ใหม่และพัฒนาบุคลากร โดยค านึงถึงความปลอดภัยของระบบ การป้องกันความลับส่วนบุคคล และ

ความถูกต้องทางกฎหมาย 

 

เดลินวิส์ คอลัมน์ หมาย

เหตุประชาชน 

เลิกเหลา้เขา้พรรษา 

    -เสนอข่าว สสส. ร่วมกับส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และกรมสุขภาพจิต "จัดทัพปรับ ขบวนชวนคนงดเหล้า

เข้าพรรษา 60" โดยเน้น กลยุทธ์ 3 ขยาย คือ 1.ขยายพื้นท่ี ขับเคลื่อนงานงดเหล้าเข้าพรรษาอย่างน้อยจังหวัดละ 1 

อ าเภอ 2.ขยายกลุ่มเป้าหมายไปถึงผู้เสพและผู้ติด 3.ขยายเวลาสามเดือนในช่วงเข้าพรรษา ส่งเสริมให้คนงดเหล้าต่อ

หลังออกพรรษาหรือเลิกเหล้าตลอดชีวิต โดยต้ังเป้าให้มีแกนน างดเหล้าเข้าพรรษาระดับอ าเภอ 500 คนทั่วประเทศ 

    นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ หัวหน้ากลุ่มท่ีปรึกษากรมสุขภาพจิต กล่าวว่า จากข้อมูลความชุกการดื่มสุราในรอบ 

12 เดือนของปี 2556 พบว่า มีการติดสุราสูงถึงร้อยละ 5.3 และมีเพียงร้อยละ 2 ท่ีเข้าสู่กระบวนบ าบัดรักษา และผู้ท่ี

ติดสุรามีเพิ่มขึ้นปีละประมาณร้อยละ 1 ปัจจุบันมีการบ าบัดรักษา 2 แบบ คือ แพทย์สมัยใหม่ ใช้จิตวิทยา จิตบ าบัด 

หรือใช้โปรแกรมสติบ าบัด ปรับเปลี่ยนความคิด พฤติกรรม ส่วนแพทย์ทางเลือก ใช้วิถีธรรมชาติบ าบัด หรือใช้หลัก

ศาสนาพุทธเข้ามาช่วย เช่น แพทย์วิถีธรรม ฟื้นฟูร่างกาย จิตใจ เพื่อให้กลับมาควบคุมตัวเองได้ 

 

แนวหน้า สกู๊ปพิเศษ 

งานความปลอดภัยและชีวอนามัยแห่งชาต ิ

    -เสนอสกู๊ป เนื่องมาจากวาระแห่งชาต ิ "แรงงานปลอดภัย สุขอนามัยดี" ท่ีกระทรวงแรงงานได้ต้ังเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ 20 ปี จะมีการจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ คร้ังท่ี 31 "Safety Thailand, Safety 
Together" ร่วมแรงร่วมใจ ประเทศไทยปลอดภัย ขึน้ในวันท่ี 29 มิ.ย.-1 ก.ค. 2560 ท่ีศนูย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา โดยได้รับความร่วมมือจาก 10 กระทรวงหลัก อาท ิคมนาคม มหาดไทย แรงงาน สาธารณสุข 

เปน็ต้น  

 

ผู้จัดการรายวัน360

องศา 

พัฒนาต ารับสมุนไพรไทย 

    -เสนอข่าว รพ.เจ้าพระยาอภยัภูเบศร ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

เพื่อพัฒนาสมุนไพรไทยอย่างครบวงจร โดยจะมีการวจิัยและพฒันาโดยใช้พชืสมุนไพรในท้องถ่ินภาคตะวนัออก และ

มีการสนับสนุน แลกเปลี่ยน ด้านบุคลากร เคร่ืองมือและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อใหเ้กิดการพัฒนาทางด้านวิชาการ และ

สามารถน าผลงานวจิัยมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน มุ่งสู่การเปน็ผู้น าด้านสมุนไพรไทยในอาเซียนต่อไป 
 


